



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Tăng tốc để về đích



Nhà máy sản xuất linh kiện của Toyota Gosei tại khu công nghiệp Tiến Hải.

Ảnh: THÀNH TÂM

Xác định là năm then chốt có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nên ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã chủ động tăng tốc để về đích với những kết quả cao nhất.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt 26.677 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018; tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh ước đạt hơn 72.500 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ

năm 2018. Đóng góp vào kết quả đó phải kể đến sự tăng trưởng vượt bậc của khu vực công nghiệp và xây dựng với giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 33.137,7 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2018; giá trị sản xuất xây dựng ước đạt 11.935,2 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Đây là năm có mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay và có mức tăng trưởng cao hơn kế hoạch năm. Ông Vũ Ngọc Khiếu, Giám đốc Sở Công Thương cho biết:

Do có sự chủ động, tích cực trong công tác thu hút đầu tư nên đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy tăng trưởng khu vực công nghiệp nói riêng và tăng trưởng kinh tế chung toàn tỉnh. Chủ trương nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ ở các sở, ngành và các cấp địa phương đã từng bước mang lại hiệu quả; các hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là hội nghị UBND tỉnh làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh được tổ chức định kỳ hàng tháng đã

từng bước tháo được các nút thắt, từ đó giúp các doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất. Chính vì thế, nhiều sản phẩm công nghiệp đã phát triển và có giá trị tăng cao so với cùng kỳ như: thép cán (tăng hơn 2 lần), cầu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại (tăng 82,3%), sắt thép không hợp kim dạng thời đức hoặc dạng thô (tăng 63,6%), Nitrat Amoni (tăng 46,7%), bộ dây đánh lửa và bộ dây khác sử dụng cho xe có động cơ (tăng 35,6%)...

(Xem tiếp trang 2)
MINH HƯƠNG

BỘ TƯ PHÁP Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tại Hà Nội, Bộ Tư pháp vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, công tác chỉ đạo, điều hành của ngành Tư

pháp tiếp tục đổi mới theo phương châm "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả", bám sát nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương. Toàn ngành đã thực hiện bảo đảm chất lượng tiến độ theo chương trình đã

(Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN TÙNG

Ra quân ngày thứ bảy tình nguyện

(Xem tin trang 4)



Đoàn viên thanh niên phát quang bụi rậm, thu gom rác thải hai bên bờ sông Đoàn Túc, đoạn chảy qua địa phận xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình).

ĐỨC DUNG

6 tháng cho vay 2,3 tỷ đồng để giải quyết việc làm

Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Thái Bình, trong 6 tháng đầu năm toàn thành phố có 84 dự án vay vốn với 84 hộ vay để giải quyết việc làm với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn cho vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm với lãi suất 6,6%/năm, đối tượng khuyết tật 3,3%/năm. Các hộ được vay đều sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, trả lãi đúng kỳ hạn, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG

HUNG HÀ 10/10 khoản thu nội địa đạt và vượt tiến độ dự toán năm

Từ đầu năm đến nay, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hưng Hà thực hiện đạt trên 233.100 triệu đồng, đạt 85% dự toán năm, bằng 165% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 10/10 khoản thu nội địa đều đạt và vượt tiến độ dự toán năm. Cụ thể: thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 79%; lệ phí trước bạ 66%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 54%; thuế thu nhập cá nhân 74%; phí, lệ phí 111%; tiền thuê đất 100%; tiền sử dụng đất 86%; thu khác ngân sách 81%; thu tại xã 164% và thu xổ số kiến thiết 55%.

Những tháng cuối năm 2019, huyện Hưng Hà tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, triển khai kịp thời và đồng bộ các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

NGỌC MAI

ĐỒNG HƯNG Trên 1.000ha lúa mùa gieo cấy theo phương pháp hiệu ứng hàng biên

Vụ mùa năm nay, huyện Đồng Hưng gieo cấy 11.500ha. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, có từ 1.200 - 1.500ha lúa mùa được gieo cấy theo phương pháp hiệu ứng hàng biên, tập trung ở các xã: Phú Lương, Đò Lương, Đồng Hợp, Đồng Vinh... Theo tính toán, cấy lúa theo phương pháp này giúp tiết kiệm khoảng 250.000 đồng/sào chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đồng thời giảm công cấy.

Cấy lúa theo phương pháp hiệu ứng hàng biên là phương pháp cấy thưa, cấy một hàng rộng hẹp lại cấy một hàng rộng. Mật độ cấy tùy thuộc vào các loại giống nhằm mục đích tận dụng được ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào gốc, thân, lá kích thích các chồi mắt phát triển cho cây lúa khỏe, ít sâu bệnh cho năng suất cao, chất lượng tốt. Ngoài ra, còn tạo lợi thế về chăm bón vì khi bón phân sẽ bón theo hàng rộng, không bón phân theo hàng rộng đồng tiết kiệm được phân bón và tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tránh tình trạng lãng phí phân bón trải rộng khắp ruộng, nhiều chỗ cây lúa không hấp thụ được hết.

NGÂN HUYNH

VŨ THƯ 99,71% hộ dân sử dụng nước máy

Từ đầu năm 2019 đến nay, UBND huyện Vũ Thư đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm chấn chỉnh việc cấp nước của các nhà máy nước; tổ chức đối thoại và trả lời ý kiến thắc mắc của người dân về công tác nước sạch trên địa bàn. Huyện và các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sử dụng nước máy; tăng cường hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn đầu nối, sử dụng nước máy. Các doanh nghiệp chú trọng nâng công suất hoạt động, nâng cấp hệ thống cấp nước, nâng cao chất lượng nước và dịch vụ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân.

Kết quả, đến hết tháng 6/2019, huyện Vũ Thư có 68.845/69.042 hộ, đạt tỷ lệ 99,71% số hộ dân sử dụng nước máy, trong đó có 16 xã, thị trấn đạt tỷ lệ 100% số hộ sử dụng nước máy, các xã còn lại đều đạt trên 99,5% số hộ. Huyện Vũ Thư phấn đấu đến cuối năm 2019, toàn huyện đạt tỷ lệ 100% số hộ dân sử dụng nước máy, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp đồng thời bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

QUỲNH LƯU

Kiến Xương Bệnh dịch tả lợn châu Phi chứng lại

Thời gian qua, người chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Kiến Xương gặp nhiều khó khăn do bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi. Mặc dù Kiến Xương đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, lập các chốt kiểm dịch của huyện, xã, song dịch bệnh vẫn xảy ra ở toàn bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với 236 thôn, trên 11.158 hộ có lợn tiêu hủy.

Đến ngày 9/7, toàn huyện có 58.284 con lợn phải tiêu hủy với trọng lượng trên 2.669 tấn. Các xã đã sử dụng trên 12.000 lít hóa chất, gần 564 tấn vôi bột để thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Tuy nhiên theo đánh giá của huyện, đến nay bệnh dịch tả lợn châu Phi đã có dấu hiệu chứng lại. Kiến Xương đã thành lập các tổ đi thăm định hồ sơ, tổng hợp để trình tỉnh hỗ trợ các hộ chăn nuôi đồng thời công bố hết dịch ở 4 xã đó là: Hồng Thái, Vũ Lễ, Thanh Tân, Quyết Tiến.

Để tiếp tục đối phó với bệnh dịch tả lợn châu Phi, Kiến Xương tiếp tục thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh, xử lý lợn bệnh nếu còn phát sinh ở các địa phương, không tái đàn, tiếp tục duy trì chăn nuôi sinh học, thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng đồng thời bảo vệ số lợn còn lại chưa bị nhiễm bệnh.

THU THUY

Chàng trai "quê lúa" khởi nghiệp trên cao nguyên Mộc Châu

(Xem trang 2)



Mô hình trồng cà chua sạch của Công ty Cổ phần Chimi Việt Nam.

Đỗ Trọng Đạt và học bổng Mỹ 8,4 tỷ đồng

(Xem trang 3)